

Số: /BC-UBND

Yên Thế, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Trả lời, giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị đối thoại năm 2023, tiến độ thực hiện năm 2022

A. Ý KIẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/HU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND với doanh nghiệp năm 2023; ngày 29/3/2023, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tại Hội nghị đã nhận được ý kiến của 13 đơn vị (09 doanh nghiệp và 04 hợp tác xã) phản ánh, đề nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn. Các ý kiến đã được UBND huyện giao cho các ngành, đơn vị trả lời trực tiếp tại hội nghị, một số ý kiến đã được UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tháo gỡ cho doanh nghiệp. UBND huyện thông tin tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau:

I. ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

1. Công ty CP đầu tư và phát triển Phú Cầu: Dự án “Xây dựng sản xuất đồ gỗ và ván ép xuất khẩu” của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 16/09/2020. Hiện tại vẫn đang vướng mắc về thủ tục đầu tư do quy hoạch sử dụng đất của huyện Yên Thế năm 2022 chưa được UBND tỉnh phê duyệt, do đó chưa đủ điều kiện triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án.

Trả lời: Đối với dự án “Xây dựng sản xuất đồ gỗ và ván ép xuất khẩu” của Công ty Phú Cầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030 (tại mục 5.75 biểu 10CH kèm theo Báo cáo thuyết minh đã được phê duyệt) và đã được đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thế, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện Yên Thế.

2. Công ty TNHH XD và TM Thành Tùng (TT Phồn Xương):

2.1. Doanh nghiệp hoạt động xây dựng đang gặp khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu tăng cao, biến động thị trường lớn trong khi cơ quan chuyên môn chưa cập nhật kịp thời.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn báo cáo Sở Xây dựng xem xét.

2.2. Doanh nghiệp hoạt động xây dựng gặp khó khăn về nguồn đất vật liệu đắp nhưng hộ gia đình khi xây nhà lại khó vận chuyển đất (hạ cốt) dư thừa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo quan tâm các trường hợp này để tạo nguồn vật liệu, san lấp cho các doanh nghiệp thực hiện dự án do huyện còn đang gặp khó khăn ít điểm mỏ đất; nếu được, doanh nghiệp sẽ phối hợp hỗ trợ chi phí cho các hộ dân đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn

Trả lời: Thời gian vừa qua, UBND huyện cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về nguồn đất đắp phục vụ các dự án trên địa bàn. Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường; hiện nay UBND huyện Yên Thế vẫn đang tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với những hồ sơ được ủy quyền theo Quyết định 172/QĐ-UBND. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị giải quyết cần đảm bảo về thành phần hồ sơ theo quy định tại điều 54, Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

3. Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh Bảo Minh (Tam Tiến)

3.1 Hiện nay thủ tục sau khi được chấp thuận đầu tư gặp nhiều khó khăn (mặc dù thời hạn chấp thuận đầu tư gần hết); đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết tháo gỡ, có thời hạn cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đi vào hoạt động

Trả lời: Tháng 01/2023, UBND huyện đã có văn bản chấp thuận thỏa thuận tổng mặt bằng Trại chăn nuôi gia cầm của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Bảo Minh. Đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện sớm các thủ tục về thuê đất để làm cơ sở xem xét cấp phép xây dựng theo quy định.

3.2. Nguồn vốn ngân hàng doanh nghiệp vay đang gặp khó khăn, doanh nghiệp đang cần vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Trả lời: Hiện Agribank chi nhánh huyện Yên Thế, Bắc Giang II đã đầu tư vốn lưu động đối với Công ty Bảo Minh là 4 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại tại Agribank chi nhánh huyện Yên Thế, Bắc Giang II chưa nhận được đề nghị của Công ty Bảo Minh về việc vay thêm vốn. Trường hợp Công ty có nhu cầu tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, Agribank chi nhánh huyện Yên Thế, Bắc Giang II sẽ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục vay vốn.

4. Công ty TNHH Vinh Tiếp (TT Bồ Hạ)

Đoạn đường từ cây xăng 3 góc (TDP Đồng Quán - TT Bồ Hạ) vào Nhà máy xi măng và các doanh nghiệp (14 doanh nghiệp vừa và nhỏ) đã được các doanh nghiệp đóng tiền đối ứng cùng với nguồn ngân sách nhà nước để thi công nâng cấp đường bê tông năm 2018, dài khoảng 1km, hiện nay đoạn đường này mặt đường bê tông rộng 5m, lề đường mỗi bên 1m, độ dày qua 2 lần đổ là 55cm (lần thứ nhất khoảng 25cm, lần thứ hai đổ dày thêm 30cm); tuy nhiên, đến nay vẫn cấm biển hạn chế trọng tải 10 tấn. Đề nghị tháo dỡ hạn chế trọng tải để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trả lời: UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Bồ Hạ xem xét, khảo sát, kết quả cụ thể như sau:

- Theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Bồ Hạ (đoạn từ nhà Tâm Hiền thôn Tân Xuân đến nhánh 1 khu vực thuê đất của ông Nguyễn Tất Thắng thôn Tân Xuân và nhánh 2 đến Đình Xuân Lan), tuyến đường trục xã Bồ Hạ (đoạn từ Tân Xuân đến thôn Xuân Lan) với vận tốc thiết kế 20km/h tiêu chuẩn đường cấp VI-miền núi theo TCXDVN 4054-2005; theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014 đường GTNT đây là đường cấp B; Như vậy tải trọng trục xe thiết kế là 2,5T/trục, quy đổi đối với các loại phương tiện thông thường đối với nông thôn theo Quyết định 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ GTVT tại Phụ lục B2 thì tải trọng cho phép <10T cơ bản là phù hợp.

- Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 và Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện; xã Bồ Hạ đã đăng ký thực hiện một số tuyến đường với tổng chiều dài là 8,486 km, trong đó có tuyến Ba Góc đi Tân Xuân dài 1,1km. Theo quy định đối với đường giao thông nông thôn việc cấm biển hạn chế trọng tải 10 tấn là phù hợp. Do vậy, việc Công ty TNHH Vinh Tiếp đề nghị tháo biển hạn chế trọng tải là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh (Tân Yên)

5.1. Tiến độ dự án CCN Đông Sơn đang chậm tiến độ, do gặp vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Đề nghị huyện có văn bản đề nghị tỉnh về chấp thuận.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm phân công rõ ngành, phòng ban, cá nhân gắn trách nhiệm cụ thể để phối hợp cùng nhà đầu tư thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật? Đề nghị chỉ đạo 1 phòng để báo cáo, tháo gỡ vướng mắc dự án kịp tiến độ?

Trả lời: Ngay sau khi có Quyết định thành lập cụm công nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các trình tự về Quy hoạch, kế hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có văn bản mới cần có hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên và đã thống nhất phương pháp thực hiện. Tháng 4/2023 các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức hội nghị xin ý kiến vào nhiệm vụ quy hoạch, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định phê duyệt.

6. Công ty TNHH Thiện Oanh (TT Bồ Hạ)

6.1. Đầu tư dự án bãi xe: Trong quá trình thực hiện có vi phạm xong đơn vị chấp thuận khắc phục xong; còn 1 số vướng mắc đang tồn tại chưa giải quyết được đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết các khó khăn để dự án đi vào thực hiện.

Trả lời: Đề nghị Doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết, gửi UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn thực hiện.

7. Công ty TNHH chăn nuôi H&Q Việt Nam (Bản Hồ Tre - Tam Tiến)

7.1. Cấp phép xây dựng đã lập trước chưa được duyệt do nhiều yếu tố xong theo quy định được miễn cấp phép công ty đã đầu tư vốn; đề nghị huyện có cơ chế giải quyết về việc thực hiện xây dựng (miễn hay phải thực hiện) để doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn phục vụ dự án.

Trả lời: Đề nghị Doanh nghiệp tập hợp hồ sơ, văn bản báo cáo rõ những nội dung còn tồn tại, khó khăn gửi UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện.

8. Công ty TNHH Vi Long (xã Tam Tiến)

8.1. Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, các doanh nghiệp trên địa bàn là chưa tiếp cận được?

Trả lời:

- Về vốn năm 2023 Agribank chi nhánh huyện Yên Thế, Bắc Giang II cam kết cung cấp đủ vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Agribank Yên Thế quản lý với mục đích và ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và của Agribank;

- Về ưu đãi lãi suất, cụ thể:

+ Cho vay theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm; thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023; đối tượng được hưởng ưu đãi theo Phụ lục số 1 Quy định 968 của NHNN.

+ Cho vay theo Văn bản số 2366/NHNo-KHDN ngày 15/3/2023 về Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank: Quy mô chương trình là 100.000 tỷ đồng, vay vốn bổ sung vốn lưu động, lãi suất ưu đãi tối đa so với lãi suất cho vay thông thường là 1,6%/năm, tùy theo thời hạn vay vốn.

8.2. Thủ tục hành chính cấp huyện và tỉnh còn rườm rà, khó khăn, mất thời gian gây ức chế cho các đơn vị doanh nghiệp. Đề nghị quan tâm giảm tải thủ tục hành chính

Trả lời: Tiếp thu ý kiến và qua trao đổi trực tiếp để nắm bắt tình hình vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. UBND huyện tổng hợp ý kiến đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

9. Công ty TNHH nước và môi trường (xã Tam Hiệp)

9.1. Công ty triển khai xây dựng đường ống trên các xã (đã chôn xong đường ống) thuộc phần diện tích lẻ các tuyến đường giao thông. Đề nghị các dự án triển khai trên địa bàn cần thông báo cho Công ty được biết để phối hợp.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ hoàn công và các văn bản có liên quan gửi UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện.

9.2. Đề nghị huyện tuyên truyền đến người dân sử dụng nước sạch, hạn chế dùng những nguồn nước khác không đảm bảo vệ sinh đồng thời qua đó bảo vệ, sử dụng nguồn nước ngầm hiệu quả.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phối hợp cùng đơn vị quản lý, khai thác công trình cấp nước tăng cường công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước đảm bảo vệ sinh, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước ngầm và sử dụng nước hợp lý, hiệu quả nguồn nước.

II. ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ

1. HTX thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng, có ý kiến:

1.1. Hiện nay toàn bộ nhà chứa rác và các thiết bị vận hành lò đốt rác đang ở ngoài trời và nhà đã làm lâu năm do tác động của môi trường đốt rác bị nóng và có nhiều chất thải sinh hoạt do vậy toàn bộ mái hỏng hết trừ cột (do nhà làm bằng thép nên han rỉ và hỏng hết) vậy toàn bộ thiết bị điện và máy phun dầu, rác mang về đều để ngoài trời do vậy thiết bị dễ hỏng, rác không phơi được nếu phơi ra mà gặp trời mưa thì coi như bằng không. Đề nghị các cấp xem xét làm lại toàn bộ và mở rộng thêm nhà chứa rác theo nội dung đã đề nghị tại hội nghị đối thoại ngày 29/6/2022.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến tại hội nghị đối thoại ngày 29/6/2022, đối với khu vực nhà phân loại rác, sau khi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tổ chức khảo sát và lập dự toán đã trình và được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng; đến nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện giao nhà thầu đang tổ chức thi công các hạng mục công trình, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2023.

1.2. Hiện nay đơn vị chúng tôi chỉ có 1 xe tải chở rác và 3 xe kéo thủ công chuyên chở rác của 3 xã, chúng tôi thấy rằng đã làm môi trường phải có xe đặc chủng chuyên chở rác thải nên đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp cho đơn vị một xe ép rác để đảm bảo môi trường, tránh tình trạng xe rác đi trên đường bị nước của rác chảy ra đường đi mất vệ sinh môi trường.

Trả lời: Căn cứ quyết định 111/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Mục 2.1 - Phụ lục I của của quyết định) nêu rõ: Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết

để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng quy trình, quy phạm đảm bảo chất lượng đề ra (trong đó đơn giá đã bao gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy và thiết bị, chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Do đó để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn với đơn giá theo quy định, đơn vị cung ứng dịch vụ (HTX thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng) phải đáp ứng được các yêu cầu trên.

Việc đầu tư xe ép rác chuyên dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, UBND huyện không thực hiện được việc giao tài sản công cho doanh nghiệp (HTX) quản lý.

1.3. Hiện nay quỹ đất chôn rác đã hết trung bình mỗi tháng HTX phải chôn 10 tấn rác tương đương 30% rác thu về. Đề nghị cấp cho đơn vị 1 khu đất để chôn rác.

Trả lời: Nội dung này đã được trả lời tại Hội nghị đối thoại ngày 29/6/2022 (chi tiết như nội dung tại mục 7.2 phần B).

1.4. Đơn vị chúng tôi mới thành lập ngày 03/02/2021 đến nay mới được 2 năm do đơn vị mới công việc mới rất bỡ ngỡ về việc làm, xảy ra tình trạng thua lỗ, do vậy đến nay đơn vị chưa đóng thuế cho nhà nước được. Đề nghị miễn thuế 2 năm 2021, 2022 để đơn vị đỡ khó khăn.

Trả lời: Nội dung này đã được trả lời tại Hội nghị đối thoại ngày 29/6/2022 (chi tiết như nội dung tại mục 7.5 phần B).

Ngoài ra, tại khoản 1 điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định:

“1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, *trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm*, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Tại khoản 4 điều 7 Luật HTX năm 2012 quy định: “4. HTX, liên hiệp HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật”. Do vậy, ngoài phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đề nghị HTX tự chủ nguồn kinh phí đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ, đảm bảo theo phương án sản xuất kinh doanh của HTX đã đề ra.

2. HTX chế biến vôi Ngân Hồng

Từ năm 2020, HTX đã được UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư “nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và thu hồi khí CO₂”. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành thử lò vôi công nghiệp đơn vị thấy rằng lượng khí CO₂ thu được rất ít, không như tính toán ban đầu.

+ Đối tượng khách hàng chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng do sự thay đổi và khó khăn của nền kinh tế nên thị trường tiềm năng này đã không còn khả thi.

+ Không những vậy, chi phí đầu tư để thu hồi khí CO₂ quá lớn. Theo như phương án và dự toán của công ty TNHH MTV khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường Trung Việt, để hoàn thiện được hệ thống, thiết bị thu hồi khí CO₂ thì đơn vị cần đầu tư trên 80 tỷ đồng (cụ thể là 80.088.379.219 đồng), đây là một con số quá lớn với khả năng của HTX

Trong thời gian vừa qua, HTX đã đầu tư lượng vốn lớn để hoàn thiện lò vôi công nghiệp, hệ thống kho.... để đưa dự án vào thử nghiệm, vận hành, tuy nhiên còn hạng mục đầu tư hệ thống thu hồi khí CO₂ là chưa thực hiện được do quá khả năng của HTX. HTX có ý kiến như sau:

2.1. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh lại đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang, trong đó bỏ mục tiêu thu hồi khí CO₂.

Trả lời: Ngày 02/12/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Trong đề án HTX vôi Ngân Hồng được phê duyệt là lò vôi sản xuất công nghiệp không có mục phê duyệt mục tiêu thu hồi khí CO₂ nên không cần điều chỉnh Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản xin ý kiến Sở Xây dựng và UBND tỉnh để có cơ sở hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện.

2.2. “Đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên xem xét cho phép được điều chỉnh dự án đầu tư trong đó bỏ mục tiêu phân thu hồi khí CO₂ ra khỏi dự án của mình và chúng tôi sẽ luôn cam kết và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề về bảo vệ môi trường” và nội dung “Đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan xem xét cho phép HTX chúng tôi được nghiệm thu những hạng mục, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng để chúng tôi đưa vào sản xuất”.

Trả lời: Nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư của HTX chế biến vôi Ngân Hồng thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tiếp thu ý kiến của HTX chế biến vôi Ngân Hồng, căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của HTX và thực hiện Công văn số 1553/SKHĐT-KTĐN ngày 12/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của HTX Chế biến Vôi Ngân Hồng, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1191/UBND-TCKH ngày 15/6/2023 giao các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Hương Vĩ, Đông Sơn cho ý kiến về nội dung đề nghị điều chỉnh dự án và các nội dung liên quan khác đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của HTX Chế biến Vôi Ngân Hồng, qua đó tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Căn cứ Điều 40, Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án của HTX chế biến vôi

Ngân Hồng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. Đề nghị HTX gửi hồ sơ trình Sở Xây dựng để Sở Xây dựng kiểm tra cho ý kiến.

3. HTX giao thông vận tải Yên Thế

HTX GTVT Yên Thế với đặc thù là đơn vị Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định, Bến bãi. Có rất nhiều khó khăn vướng mắc cần được các cơ quan ban ngành các cấp quản lý nhà nước quan tâm hỗ trợ đặc biệt là siết chặt công tác quản lý trên địa bàn huyện Yên Thế, cụ thể:

3.1. Đề nghị kiểm tra các điểm trông giữ xe trái phép không đủ điều kiện trông giữ xe trên địa bàn: Rất nhiều các hộ nhà dân tự phát trông giữ xe trên địa bàn huyện, thị trấn Phồn Xương: Không có giấy phép kinh doanh, Điều kiện an toàn PCCC, Chúng chỉ tập huấn PCCC,

Trả lời: Các điểm trông giữ xe hiện chủ yếu là các hộ gia đình có sân, nhà rộng nhận trông giữ xe cho công nhân nằm trên tuyến QL17 tại thị trấn Phồn Xương, Mỏ Trạng xã Tam Tiến, xã Xuân Lương. UBND huyện đang quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng bãi đỗ xe đưa đón công nhân tại Xuân Lương, Tam Tiến và thôn Hoàng Long xã Tân Hiệp để thu hút đầu tư phục vụ trông giữ xe.

3.2. Tình trạng xe dù, hợp đồng trá hình chạy lách luật như xe tuyến cố định, đón tận nơi trả tận điểm đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý xe tuyến cố định và không đảm bảo kinh doanh công bằng cho các xe đang kinh doanh tuyến cố định (*không đóng thuế phí cho nhà nước, không có hợp đồng, không có phù hiệu tuyến cố định, không có lệnh vận chuyển vẫn Treo biển dân biển trên xe và thu về hành khách như tuyến cố định*). Các giấy tờ pháp lý theo quy định: Đăng ký, đăng kiểm, GPLX, Hợp đồng vận chuyển, phù hiệu, lệnh vận chuyển (đối với tuyến cố định), Chúng chỉ tập huấn nghiệp vụ, chúng chỉ PCCC.

Trả lời: UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực ngã tư thị trấn Cầu Gò, Bó Hạ.

3.3. Xe chạy công nhân tự phát không đủ điều kiện vận hành (*xe hết niên hạn sử dụng, không có đủ các giấy tờ pháp lý: đăng ký, đăng kiểm, phù hiệu, hợp đồng vận chuyển, chúng chỉ tập huấn nghiệp vụ.. thậm trí lái xe còn không có bằng lái đúng Hạng theo quy định...*) vẫn hàng ngày, hàng tháng, hoạt động đi lại đưa đón công nhân không đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, công nhân. Dừng đỗ đón không đúng nơi quy định gây mất ATGT, ANTT ... Tình trạng xe chất lượng không đảm bảo và không đảm bảo an toàn chất lượng, không đầy đủ giấy tờ pháp lý vẫn cho xe đi lại đưa đón công nhân trên địa bàn huyện Yên Thế.

Trả lời: UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng, đăng kiểm,... theo đúng quy định.

3.4. Tuyến Bus nội tỉnh Bắc Giang - Cầu Gồ: Hiện đang dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại điểm dừng đỗ (tại công cơ quan Đội Quản lý thị trường). Tuyến Bus có điểm đầu Bến xe Bắc Giang và điểm cuối là Bến xe Cầu Gồ. Hiện tại các xe khi quay về Điểm cuối không thực hiện đúng quy định mà lại dừng đỗ tại Điểm dừng đón trả khách công cơ quan Đội quản lý thị trường gây mất ATGT, ANTT. Tình trạng này đã diễn ra rất nhiều năm gây khó khăn cho công tác quản lý của Bến xe Cầu Gồ.

Trả lời: Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện, Trung tâm PTQĐ và QLTT giao thông XDMT huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý theo quy định.

4. HTX nông nghiệp Cường Nhung (xã An Thượng), có ý kiến

4.1. Việc tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách (phục vụ chế biến sau thu hoạch) còn gặp nhiều khó khăn.

Trả lời: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thế hiện nay đang thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, về cơ bản các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đã được NHCSXH đáp ứng. Năm 2023 thực hiện đề án “Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025” của UBND tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi đề án được phê duyệt và triển khai NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay theo đề án đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng CNC, sản phẩm OCOP, dự án kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm làng nghề truyền thống, người lao động tham gia lĩnh vực nông nghiệp, tham gia chuỗi sản phẩm OCOP, tham gia kinh doanh khởi nghiệp, chuỗi sản phẩm làng nghề, lao động nữ, lao động là người DTTS, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự... Từ đầu năm 2023 đến nay NHCSXH đã thực hiện giải ngân tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Đề nghị HTX nông nghiệp Cường Nhung liên hệ trực tiếp với NHCSXH huyện nếu có nhu cầu vay vốn.

B. CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ NỘI DUNG GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 29/6/2022

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Yên Thế về việc tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2022. Tại Hội nghị đối thoại được tổ chức ngày 29/6/2022 đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh, đề nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện trong quá trình hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh. Các ý kiến đã được UBND huyện giao cho các ngành, đơn vị trả lời trực tiếp tại hội nghị, một số ý kiến đã được UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nay tổng hợp, thông tin, cập nhật tiến độ đến thời điểm tháng 6/2023 như sau:

I. ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

1. Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang: Tại mỏ than Bồ Hạ, Công ty được Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép khai thác lần thứ 2 theo Giấy phép số 3956/GP-BTNMT ngày 22/12/2016 nhưng đến nay vẫn chưa thuê đất theo dự án. Giá đất tăng cao, tranh chấp đất đai, để kiện cáo không đúng sự thật nhưng kéo dài, làm mất nhiều công sức và thời gian của doanh nghiệp (*cụ thể hộ gia đình ông Thụ tại thôn Đền Trắng, các hộ gia đình tại khu tập thể của Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng cũ cũng tại thôn Đền Trắng - xã Đông Sơn, hộ gia đình bà Diệp - xã Đông Hưu*), các thủ tục pháp lý phức tạp... mong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể. Tại mỏ sắt Xuân Lương, Công ty dừng khai thác quặng sắt từ năm 2014 đến nay. Tháng 9 năm 2019 tỉnh quyết định cho Công ty lập dự án khác thay thế trong vòng 24 tháng và làm hồ sơ đóng cửa mỏ sắt. Hồ sơ đóng cửa mỏ chưa xong, đương nhiên dự án khai thác quặng sắt vẫn còn hiệu lực, quy hoạch nông thôn mới huyện Yên Thế chưa xong Công ty không thể thực hiện được dự án mới nhưng Hội đồng cấp tỉnh không thông qua vì lí do đã quá 02 ngày.

Trả lời:

- Việc cho Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện Công ty đang vướng mắc trong khâu thiết lập hồ sơ thuê đất là do đang có tranh chấp đất đai với một số hộ liền kề, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 202 và Điều 203 của Luật Đất đai 2013, UBND huyện đề nghị Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện việc hòa giải, nếu hòa giải không thành, chủ sử dụng đất có quyền khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện đóng cửa mỏ sắt tại xã Xuân Lương của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Giang đã được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật. Đối với diện tích đất Công ty được UBND tỉnh cho thuê để khai thác khoáng sản tại Xuân Lương nhưng đến nay không thực hiện khai thác và Công ty đề nghị quy hoạch sang đất nông nghiệp khác, UBND huyện đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế diện tích này sang đất nông nghiệp khác theo đúng đề nghị của Công ty. Đối với quy hoạch nông thôn mới, UBND huyện đang chỉ đạo UBND xã Xuân Lương rà soát lại quy hoạch, đề nghị Công ty phối hợp với UBND xã Xuân Lương để xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho đảm bảo.

2. Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh Bảo Minh (Tam Tiến): Đơn vị đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền, tuyển công nhân để sản xuất ván gỗ ép, tuy nhiên còn vướng mắc liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng; công tác cấp phép xây dựng khu xưởng chế biến.

Trả lời:

- Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh, có địa chỉ bản Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế do ông Nguyễn Văn Luân làm giám đốc đã

thực hiện việc xây dựng nhà xưởng trên thửa đất số 131, tờ bản đồ số 95, diện tích thửa đất 3.907,8m² (mục đích sử dụng đất ở, đất trồng cây lâu năm); ông Nguyễn Văn Luân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp với diện tích 1.416m² tại bản Thị Cù, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế.

- UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tam Tiến kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh, nhận thấy:

+ Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh đã vi phạm tại Điểm d, khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ; do vậy, UBND xã Tam Tiến, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh theo nội dung vi phạm trên.

+ Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng, cấp phép xây dựng khu xưởng chế biến, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013 căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dự án phải có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh Bảo Minh đang thực hiện không phù hợp quy hoạch sử đất đến năm 2030, không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Thế), vì vậy không có căn cứ và không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Công ty Cổ phần Giang Sơn:

3.1. Chính sách thuế còn nhiều bất cập trường hợp đơn vị đã nộp thuế là 5% theo luật quy định cho sản phẩm gà sơ chế, gà lông. Năm 2014 theo quy định Nghị định số 156/NĐ-CP hàng nông nghiệp tự sản, tự tiêu là không mất thuế nhưng cơ quan thuế vẫn yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế và không cho khấu trừ đầu vào là cám dùng để chăn nuôi gà liên doanh cùng với các hộ dân có hợp đồng (cám cùng lấy chung HĐ với công ty, bà con cùng đi lấy và vốn bà con tự lo, doanh nghiệp có giải trình nhưng không được chấp nhận, vẫn bị phạt lãi và tính lãi ngày theo Luật Thuế, đơn vị đã làm đơn lên Cục Thuế nhà nước thì được giải quyết trả lại 59.802.560 đồng, còn lại 51.487.857 đồng hiện vẫn không trừ cho đơn vị, cơ quan Thuế **Trả lời:** là do không chuyển tiền qua ngân hàng nên vẫn phải tính và không được khấu trừ, hiện tại đã là 11 năm. Doanh nghiệp đã nhiều lần có đơn nhưng vẫn **Trả lời:** là không được áp dụng, căn cứ vào điều 2, điều 3, điều 4, điều 6 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đơn vị không được áp dụng. Vậy đề nghị cơ quan Thuế và các lãnh đạo xem xét.

Trả lời:

Ngày 18/11/2013, Chi cục Thuế huyện Yên Thế có Quyết định 387/QĐ-CCT về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Cổ phần Giang Sơn với số tiền truy thu thuế

GTGT là 105.206.439 đồng.

Ngày 29/10/2015, Công ty có đơn khiếu nại số 02/KN-2015 gửi Cục thuế tỉnh Bắc Giang và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có phiếu chuyển đơn số 4702/PC-CT ngày 03/11/2015 chuyển Chi cục Thuế huyện Yên Thế giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, ngày 27/11/2015, Chi cục Thuế huyện Yên Thế đã có Quyết định số 785/QĐ-CCT về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Giang Sơn. Cụ thể: Tại Điều 1 của Quyết định đã loại số tiền thuế GTGT truy thu là 52.724.799 đồng, tiền phạt 10% là: 5.272.479 đồng, tiền chậm nộp là: 1.805.282 đồng, tổng cộng là: 59.802.560 đồng trên Quyết định 387/QĐ-CCT ngày 18/11/2013. Điều 2 của quyết định nêu số tiền thuế GTGT truy thu 52.481.460 đồng đối với Công ty Cổ phần Giang Sơn là đúng quy định của pháp luật, yêu cầu Công ty phải nộp vào NSNN.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã có nộp văn bản xin gia hạn nộp thuế, văn bản xin không áp dụng các biện pháp cưỡng chế đến Chi cục Thuế, văn bản xin nộp dần tiền thuế, văn bản xin miễn thuế, xin xóa nợ tiền thuế. Căn cứ nội dung văn bản của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Chi cục Thuế đã làm việc với Công ty và ban hành văn trả lời rõ ràng, đầy đủ với Công ty.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mặc dù Chi cục Thuế đã nhiều lần đơn đốc nhưng Công ty Cổ phần Giang Sơn vẫn chưa thực hiện nộp số tiền thuế còn thiếu nêu trên vào NSNN.

3.2. BHXH gây khó dễ cho đơn vị quá nhiều trong lúc hoạt động kinh doanh có rủi ro. Đầu tư cùng với người dân, khi giá gà bị rớt giá bà con bị thua lỗ, không trả lại được số tiền cam mà chúng tôi cùng đầu tư. Năm 2016, đơn vị đã lập số công nợ của các hộ liên doanh còn nợ số tiền là 594.000.000 đồng, công đoàn đã lập báo cáo với UBND tỉnh và BHXH tỉnh. Số tiền nợ BHXH, đơn vị đã thanh toán cho BHXH tổng hơn 700.000.000 đồng. Năm 2019 chúng tôi đã tìm trên số liệu nộp BHXH kế toán BH đã làm nhầm 34.000.000 đồng trả lại cho đơn vị nhưng không trừ các khoản lãi và lãi phạt cho đơn vị, điều này là bất cập.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII; Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25; Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Quyết định số 111/QĐ BHXH ngày 25/11/2011 và Quyết định số 959/QĐ- BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam; Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

BHXH huyện Yên Thế trực tiếp quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với Công ty cổ phần Giang Sơn từ ngày 01/01/2007 đến nay. Trong quá trình triển khai, BHXH huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật BHXH, BHYT và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động làm việc tại Công ty.

Cũng từ các căn cứ quy định trên, Công ty có phần Giang Sơn chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho Cơ quan BHXH từ 30 ngày trở lên phải tính lãi theo quy định. Tại buổi làm việc ngày 14/02/2019, giữa BHXH huyện Yên Thế với Công ty Cổ phần Giang Sơn thực hiện đối chiếu lại số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm nộp hàng tháng năm 2016 đã được thống nhất giữa 2 đơn vị.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu số liệu và thống nhất giữa 02 đơn vị, Công ty Cổ phần Giang Sơn đồng ý với cách tính lãi chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH là theo quy định, thống nhất số tiền lãi phát sinh do Công ty chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 01/2016 đến hết tháng 01/2017, số tiền chênh lệch là 33.197.650 đồng. Tháng 3/2019, BHXH huyện đã thực hiện điều chỉnh giảm số tiền lãi chậm nộp chênh lệch như đã thống nhất với Công ty là 33.197.650 đồng.

Nội dung Công ty có ý kiến không trừ các khoản lãi và lãi phạt cho đơn vị, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế.

3.3. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT gây khó dễ, không cho doanh nghiệp vay vốn để hoạt động?

Trả lời: Tại biên bản làm việc ngày 01/3/2023 của Agribank chi nhánh huyện Yên Thế với Công ty CP Giang Sơn, hiện Công ty chưa có nhu cầu vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Yên Thế.

3.4. Năm 2022, đơn vị đăng ký hỗ trợ tem nhãn nhưng không được duyệt, trong khi theo đơn vị được biết có HTX được nhiều chế độ trong năm.

Trả lời: Tháng 10 năm 2021, thực hiện Công văn số 983/SCT-QLTM ngày 15/9/2021 của Sở Công thương tỉnh về việc đăng ký triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; năm 2022, UBND huyện đã triển khai đến các HTX trên địa bàn, đồng thời tổng hợp nhu cầu đăng ký với Sở Công thương, kết quả có 8 HTX được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ trong nước, không có HTX nào được hỗ trợ tem nhãn.

4. Công ty TNHH Vinh Tiếp (TT Bồ Hạ):

Đoạn đường từ cây xăng 3 gốc (TDP Đồng Quán - TT Bồ Hạ) vào Nhà máy xi măng và các doanh nghiệp (14 doanh nghiệp vừa và nhỏ) đã được các doanh nghiệp đóng tiền đối ứng cùng với nguồn ngân sách nhà nước để thi công nâng cấp đường bê tông năm 2018, dài khoảng 1km, hiện nay đoạn đường này

mặt đường bê tông rộng 5m, lề đường mỗi bên 1m, độ dày qua 2 lần đổ là 55cm (lần thứ nhất khoảng 25cm, lần thứ hai đổ dày thêm 30cm), tuy nhiên đến nay vẫn cấm biển hạn chế trọng tải 10 tấn. Đề nghị tháo biển hạn chế trọng tải để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trả lời:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã rà soát báo cáo UBND huyện xem xét. Tuy nhiên, đây là tuyến đường GTNT được thiết kế Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư với thiết kế đường cấp VI, miền núi, tốc độ xe chạy thiết kế 20 Km/h và đường GTNT UBND thị trấn Bó Hạ làm chủ đầu tư đối chiếu Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 là đường cấp B, có tải trọng trục xe thiết kế 2,5T(tấn), được kiểm toán đối xe vượt tải trọng trục 6T nên việc tháo biển hạn chế trọng tải 10T là chưa phù hợp với thời điểm hiện nay. Mặt khác, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến lớn, trên tuyến có 01 trường học nên có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

5. Công ty TNHH chăn nuôi H&Q Việt Nam (Tam Tiến):

5.1. Đường giao thông nông thôn chưa được quản lý chặt chẽ? Nhân dân trồng cây ra đường ảnh hưởng giao thông và hành lang lưới điện sản xuất của doanh nghiệp gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì.

Trả lời: Nội dung trên doanh nghiệp đã có ý kiến với thôn bản, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, thôn bản đã thành lập tổ công tác đi tuyên truyền, vận động các hộ dân dọc hai bên đường không được trồng cây cạnh lề đường để đảm bảo hành lang giao thông. Chiều ngày 03/8/2022, UBND xã Tam Tiến đã cử công chức chuyên môn đi kiểm tra thực tế, hiện tại không còn cây ảnh hưởng tới hành lang giao thông. Đối với hành lang lưới điện đã đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp.

5.2. Thủ tục cấp phép xây dựng trại lợn gặp nhiều khó khăn vướng mắc đề nghị được hướng dẫn giải quyết

Trả lời: Các cơ quan chuyên môn huyện đã hướng dẫn Công ty nhiều lần để hoàn thiện các thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch để trình hồ sơ CPXD nhưng do Công ty xây dựng vượt ra ngoài ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và xây dựng sai quy hoạch chi tiết nên không cấp phép xây dựng được.

5.3. Đề nghị tạo điều kiện để đơn vị được tham gia mô hình trồng cây được liệu quy mô 3ha tại xã Tam Tiến.

Trả lời: Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Thế, để cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án, năm 2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/4/2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn năm 2022; đồng thời các cơ quan chuyên môn đã triển khai các văn bản hướng dẫn đến các xã, thị trấn để đề nghị rà soát và đăng ký nhu cầu thực hiện.

Năm 2022, UBND huyện giao cho Trung tâm dịch vụ KTNN phối hợp với các xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện mô hình trồng Sâm Nam núi dành trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 4ha, trong đó đã triển khai hỗ trợ thực hiện 2ha tại xã Tam Tiến.

II. ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ

1. HTX giao thông vận tải Yên Thế:

1.1. Đề nghị kiểm tra các điểm trông giữ xe trái phép không đủ điều kiện trông giữ xe trên địa bàn huyện Yên Thế. Rất nhiều các hộ nhà dân tự phát trông giữ xe trên địa bàn huyện, thị trấn Phồn Xương: Không có giấy phép kinh doanh, Điều kiện an toàn PCCC, chứng chỉ tập huấn PCCC, Tháo dỡ, dịch chuyển các biển dừng đỗ hiện không đảm bảo ATTG:

- Hiện nay trên tuyến QL17 từ Xuân Lương qua trung tâm TT Phồn Xương có: + 02 điểm cần phải dịch chuyển. Cụ thể: 01 Biển dừng đỗ (đối diện cổng công an huyện Yên Thế) và 01 biển (cổng Cơ quan Quản lý TT sát ngân hàng Agribank), + 01 Biển cấm dừng đỗ (Ngã 3 - Khu liên hiệp thể thao).

- Tuyến TL292 từ TT Phồn Xương qua TT Bồ Hạ có 02 điểm cần phải bổ sung các biển báo. Cụ thể: 01 Biển cấm dừng đỗ (Ngã tư TT Bồ Hạ). Các xe dù, hợp đồng trả hình công khai ngang nhiên đỗ đón trả khách ngay tại ngã tư trung tâm TT Bồ Hạ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị, gây ùn tắc, mất an ninh trật tự và toàn giao thông.

Trả lời:

- Nội dung điểm trông giữ xe: Các điểm trông giữ xe hiện chủ yếu là các hộ gia đình có sân, nhà rộng nhận trông giữ xe cho công nhân nằm trên tuyến QL17 tại thị trấn Phồn Xương, Mỏ Trạng xã Tam Tiến, xã Xuân Lương. Hiện nay UBND huyện đang quy hoạch và thu hút đầu tư xây dựng bãi đỗ xe đưa đón công nhân tại Xuân Lương, Tam Tiến và thôn Hoàng Long xã Tân Hiệp để thu hút đầu tư phục vụ trông giữ xe.

- Nội dung 02 biển báo dừng đỗ xe:

+ Biển Dừng đỗ tại Km93+130 (phải tuyến QL 17 của Công an huyện): UBND huyện đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải tháo dỡ, di chuyển vị trí lên khu vực thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp.

+ Biển Dừng đỗ tại Km 92+800 (trái tuyến QL17 cổng Đội QLTT số 6 Tân Yên - Yên Thế): UBND huyện đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải dỡ bỏ do vị trí hiện không còn phù hợp (nằm cạnh nút giao thông vào Khu Liên hợp thể thao, Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò).

Hiện Sở GTVT chưa tháo dỡ, di chuyển, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét tháo dỡ, di chuyển đến vị trí phù hợp.

- Nội dung cấm biển dừng, đỗ xe đón trả khách tại điểm Ngã tư thị trấn Bồ Hạ

+ Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.

+ Sau khi Sở Giao thông vận tải di chuyển, tháo dỡ 02 biển dừng đỗ hiện tại, UBND huyện sẽ giao Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực ngã tư thị trấn Cầu Gò, Bó Hạ.

1.2. Tình trạng xe dù, hợp đồng trả hình chạy lách luật như xe tuyến cố định, đón tận nơi trả tận điểm đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý xe tuyến cố định và không đảm bảo kinh doanh công bằng cho các xe đang kinh doanh tuyến cố định (Không đóng thuế cho nhà nước, không có hợp đồng, không có phù hiệu tuyến cố định, không có lệnh vận chuyển vẫn treo biển dán biển trên xe như tuyến cố định).

Trả lời: UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực ngã tư thị trấn Cầu Gò, Bó Hạ.

1.3. Xe chạy công nhân tự phát không đủ điều kiện vận hành vẫn hàng ngày, hàng tháng hoạt động đi lại đưa đón công nhân không đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, công nhân. Dừng đỗ đón không đúng nơi quy định gây mất ATGT, ANTT. Tình trạng xe chất lượng không đảm bảo, không đầy đủ giấy tờ pháp lý vẫn đưa đón công nhân trên địa bàn huyện Yên Thế.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của HTX Giao thông vận tải Yên Thế, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng, đăng kiểm, không có phù hiệu,... theo đúng quy định.

2. HTX chế biến vôi Ngân Hồng:

2.1. Là HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, được thành lập từ năm 2014 đến nay vẫn chưa 1 lần được nhận hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước. Chúng tôi nhận thấy rằng có rất ít những chính sách hỗ trợ cho loại hình hoạt động như Chúng tôi. Ví dụ theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 09/UBND-TCKH ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện chương trình hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 thì hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm chỉ áp dụng với HTX trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Mà đây là một điều rất cần thiết đối với HTX chúng tôi.

Trả lời:

Thực hiện kết luận của Huyện ủy, hiện nay huyện Yên Thế vẫn tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các HTX thành lập mới, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/HTX để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;

cơ chế hỗ trợ này áp dụng cho các HTX thành lập mới ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả HTX ngoài lĩnh vực nông nghiệp.

Năm 2023, thực hiện Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2023” trong đó đối tượng hưởng bao gồm cả HTX ngoài lĩnh vực nông nghiệp được thành lập mới trong giai đoạn 2020-2022 do Liên minh HTX tỉnh triển khai, UBND huyện triển khai đến các HTX trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đề nghị của các HTX, tổng hợp gửi đề xuất và đã được phê duyệt tham gia đề án đối với 02 HTX trên địa bàn huyện⁽¹⁾;

Riêng đối với HTX chế biến vôi Ngân Hồng, trong năm 2021, UBND huyện đã đề xuất đưa HTX tham gia thực hiện Đề án HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước, giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ chế chính sách ưu đãi đối HTX ngoài lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa nhiều, tiếp thu ý kiến của HTX, trong thời gian tới sẽ báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan quan tâm có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, giúp các HTX hoạt động tốt hơn.

2.2. HTX đang thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp với kế hoạch hoàn thành tháng 8/2022. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu thực hiện năm 2020 thì đại dịch covid 19 xảy ra. Vì vậy, làm chậm trễ kế hoạch xây dựng của Chúng tôi đề ra ban đầu.

- Khi đại dịch covid tạm thời lắng xuống, thì chiến sự giữa Nga và Ukraina lại xảy ra, điều này làm ảnh hưởng đến kinh tế của toàn thế giới. HTX chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ khi giá nguyên liệu đầu vào là than đá tăng gần 3 lần so với đầu năm 2022; dầu diesel liên tục tăng. Điều này làm cho tình hình sản xuất của chúng tôi vô cùng khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng duy trì sản xuất để giữ mối hàng và công nhân. Do đó, dù đã được hỗ trợ về lãi suất từ ngân hàng Agribank nhưng Chúng tôi vẫn đang rất khó khăn về vốn. Điều này cũng làm cho kế hoạch hoàn thành dự án của Chúng tôi bị ảnh hưởng.

Trả lời:

Dự án “Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và thu hồi khí CO₂” của HTX chế biến vôi Ngân Hồng được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 14/8/2020; điều chỉnh lần 1 tại Quyết định 750/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; điều chỉnh lần 2 tại Quyết định số 446/QĐ-SKHĐT ngày 29/11/2022. Tiến độ hoàn thành dự án và đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 12/2023

Nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư của HTX chế biến vôi Ngân Hồng thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiếp thu ý kiến của HTX chế biến vôi Ngân Hồng, căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của HTX và thực hiện Công văn

¹HTX nông nghiệp và dịch vụ Cao Lan và HTX Thịnh Lâm Phát;

số 1553/SKHĐT-KTĐN ngày 12/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của HTX Chế biến Vôì Ngân Hồng, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1191/UBND-TCKH ngày 15/6/2023 giao các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Hương Vĩ, Đông Sơn cho ý kiến về nội dung đề nghị điều chỉnh dự án và các nội dung liên quan khác đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của HTX Chế biến Vôì Ngân Hồng, qua đó tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. HTX giống gia cầm Mạnh Ngâm:

3.1. Sau dịch Covid tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tiếp xúc với nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp phục hồi kinh tế?

Trả lời:

- Agribank chi nhánh huyện Yên Thế đã tiếp cận khách hàng hướng dẫn các gói ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ và của Agribank;

- Hiện dư nợ đến 27/3/2023 của HTX tại Agribank Yên Thế là 5 tỷ đồng.

3.2. Đề nghị tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tiếp cận với các dự án cung cấp con giống cho các tỉnh bạn nhằm quảng bá về cây, con giống đặc thù của vùng Yên Thế, đặc biệt là thương hiệu Gà đồi Yên Thế.

Trả lời: Việc tham gia các Dự án trình tự theo quy định của Pháp luật (*Luật Đấu thầu...*). Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, HTX, Doanh nghiệp trên địa bàn, hằng năm UBND huyện đều bố trí kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn thông qua các Đề án, mô hình cụ thể. Vấn đề quảng bá sản phẩm (cây, con), thời gian qua UBND huyện tổ chức các Hội nghị xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản trên địa bàn, cụ thể từ năm 2017, 2019. Năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản năm 2022 nhằm xúc tiến, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện; mặt khác giúp các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn có cơ hội được tiếp cận, giao lưu, tìm kiếm mối liên kết trong kinh doanh với các đối tác của các tỉnh, thành phố khác.

Để tiếp cận các dự án nói chung, trong đó có dự án cung cấp con giống cho các các tỉnh bạn nói riêng để quảng bá. Đề nghị các doanh nghiệp, HTX ngoài các Hội nghị xúc tiến được UBND huyện tổ chức; các doanh nghiệp, HTX cần chủ động mở rộng mối quan hệ, liên kết, giao thương trong sản xuất, kinh doanh với các đối tác trong và ngoài tỉnh để có những cơ hội tìm kiếm bạn hàng đối với ngành hàng do doanh nghiệp, HTX mình sản xuất; đồng thời tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của địa phương và Trung ương.

3.3. Đề nghị tạo điều kiện để các HTX được tiếp cận các dự án hỗ trợ xây dựng, lắp đặt máy móc và kho bảo quản sản xuất cho các HTX

Trả lời: Đối với nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm thực hiện theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc

phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Ngày 27/9/2021, UBND huyện có Công văn số 1455/UBND-NN về việc đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; đã tổng hợp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hỗ trợ cho 07 HTX trên địa bàn theo quy định.

Tuy nhiên, đối với nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm, nguồn vốn thực hiện hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, đến thời điểm hiện tại chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nội dung hỗ trợ này.

3.4. Yên Thế là vùng đồi núi phù hợp với nuôi thả gà vườn mang thương hiệu Gà đồi Yên Thế. Tôi xin đề nghị UBND huyện Yên Thế tạo điều kiện để các Doanh nghiệp (Hợp tác xã) được tiếp cận với vùng tạo ra gà giống bố mẹ đảm bảo chất lượng, đem lại giống gà mang thương hiệu gà đồi Yên Thế, để các Doanh nghiệp (HTX) chủ động hơn trong vấn đề sản xuất và chăn nuôi?

Trả lời: Hiện nay trên toàn quốc có nhiều đơn vị cung cấp gà giống bố mẹ (gọi là gà ông, bà). Tuy nhiên, để đảm bảo gà giống bố mẹ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xin cung cấp cho HTX một số đơn vị khu vực phía bắc, cụ thể:

- Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Từ Liêm - Hà Nội).
- Trung tâm nghiên cứu huấn luyện gia cầm Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội).
- Tập đoàn Dabaco (Bắc Ninh).

4. HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế:

4.1. Về cơ chế hỗ trợ đất đai: Tiêu chí hỗ trợ tập trung đất đai theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh đưa ra quá cao, không phù hợp với điều kiện đặc thù các huyện miền núi như huyện Yên Thế, do vậy khó tiếp cận, hưởng lợi chính sách. Đề nghị xem xét điều chỉnh giảm còn tối thiểu tập trung được 5ha là được hỗ trợ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh mức hỗ trợ tập trung đất đai đối với HTX nông nghiệp có dự án nông nghiệp thuộc danh mục khuyến khích đầu tư thuê lại đất nông nghiệp, mặt nước của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích thuê tối thiểu từ 10 ha tập trung theo vùng để sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ kinh phí tương ứng 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 05 năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động; giá thuê đất thuê mặt nước theo quy định của UBND tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, HTX, ngày 07/5/2021 UBND huyện đã có Công văn số 546/UBND-TCKH về việc góp ý dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trong đó có đề nghị sửa đổi nội dung hỗ trợ tiền thuê đất, điều kiện được hưởng hỗ trợ **diện tích tối thiểu là 05ha (riêng các huyện miền núi như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, diện tích tối thiểu là 02ha tập trung)**.

Tuy nhiên, ngày 10/8/2021 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, tại khoản 1, Điều 1 sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 6 của Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 có nêu diện tích tối thiểu từ 10 ha tập trung theo vùng. Do vậy, đối với nội dung hỗ trợ tập trung đất đai thực hiện theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cần có thời gian xem xét nghiên cứu thêm trên cơ sở triển khai thực tế để tiếp tục đề nghị trong thời gian tới.

Năm 2022: Căn cứ vào điều kiện thực tiễn và kiến nghị của các HTX, đơn vị: Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực huyện Yên Thế tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi nội dung này và tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (*Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026*), nội dung tại **Điều 5. Hỗ trợ Hợp tác xã tập trung đất đai**: Có quy mô diện tích thuê đất, thuê mặt nước theo vùng tập trung tối thiểu 03ha đối với địa bàn các huyện miền núi: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và tối thiểu 05ha đối với các địa bàn còn lại. Đồng thời UBND huyện đã đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng hỗ trợ là “tràng trại, hộ gia đình, cá nhân có đăng ký sản xuất, kinh doanh” vì hiện tại chưa có cơ chế hỗ trợ tập trung đất đai cho các đối tượng là tràng trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thay vì Dự thảo đang đề đối tượng hưởng hỗ trợ là: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian tới khi được HĐND tỉnh thông qua nội dung sửa đổi UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời

4.2. Về nội dung hỗ trợ tem nhãn, bao bì: Đây là nội dung HTX thực sự cần thiết, tuy nhiên điều kiện để được nhận hỗ trợ là HTX phải có giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, trong khi đó đối với những HTX mới hoạt động và tự làm hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu thì thời gian để nhận được giấy chứng nhận khoảng 18-36 tháng (tùy vào nhóm sản phẩm), như vậy khó đáp ứng yêu cầu. Đề nghị tìm hướng tạo điều kiện cho các HTX đẩy nhanh được tiến độ làm bảo hộ nhãn hiệu để tạo thuận lợi cho các HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh?

Trả lời: Điều kiện để hỗ trợ tem nhãn, bao bì sản phẩm đối với HTX theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, điều kiện để được hỗ trợ là phải có Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu sản phẩm. Đối với những sản phẩm có nhãn hiệu chứng nhận nếu được chủ sở hữu ủy quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu đó trên sản phẩm hàng hóa thì vẫn đảm bảo đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. Cụ thể, trên địa bàn huyện hiện tại đang có 3 nhãn hiệu chứng nhận là Gà đồi Yên Thế, Chè Xanh Yên Thế, Nhãn chín muộn Yên Thế (*các cá nhân, tổ chức, HTX, doanh nghiệp được UBND huyện ủy quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu thì vẫn đảm bảo được hỗ trợ theo quy định*).

Theo Điều 119 của Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 Luật Sở hữu trí tuệ quy định thời gian đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp

hồ sơ đến khi cấp văn bằng là 12 tháng. Nội dung này UBND huyện tiếp tục kiến nghị với các ngành chuyên cấp trên để đẩy nhanh cấp chứng nhận theo đúng thời gian quy định.

4.3. Về Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2025, là cơ hội để các HTX hình thành vùng nguyên liệu ổn định và phát triển. Tuy nhiên theo quy định như hiện nay chuỗi liên kết phải thực hiện sau 3 lứa hoặc 3 chu kỳ sản xuất - tương đương 1 - 2 năm đối với chăn nuôi; 1 - 3 năm đối với trồng trọt, thủy sản thì mới nhận được hỗ trợ từ Nhà nước. Điều này sẽ gây khó khăn trong nguồn kinh phí thực hiện của HTX và các hộ dân; thời gian chu kỳ kéo dài thì HTX sẽ phải bỏ ra số tiền đối ứng rất lớn; ngoài ra, khi thực hiện chuỗi liên kết thì HTX là chủ trì liên kết nhưng các thành viên của HTX lại không được tham gia chuỗi liên kết. Đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ theo từng lứa một, khi các hộ dân nuôi xong 1 lứa thì hỗ trợ thanh toán luôn lứa đó hoặc rút ngắn quy định thời gian nuôi quy định hỗ trợ từ 3 lứa/năm xuống còn 2 lứa/năm. Đồng thời đơn giản hóa các thủ tục trong thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ?

Trả lời: Theo khoản 7 điều 1 Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phương thức hỗ trợ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 01 lần sau khi có văn bản nghiệm thu và theo điểm 3.2, mục 3, phần IV hướng dẫn số 02/HDLN-SNNPTNT-STC-SKHDT thì thời gian giải ngân kinh phí hỗ trợ sau khi nghiệm thu của chu kỳ (vụ) sản xuất cuối cùng được NSNN hỗ trợ giống, vật tư và tất cả các hạng mục hỗ trợ khác đã hoàn thành, đây cũng là 1 khó khăn trong quá trình thực hiện các chuỗi liên kết. Ngày 28/02/2022, UBND huyện có Công văn số 250/UBND-NN về việc đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nội dung, mức chi hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trong đó có nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND cụ thể: Nội dung: *“Hỗ trợ 50% chi phí mua giống và vật tư thiết yếu, nhưng không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất và không quá 1.000 triệu đồng/liên kết”* thành *“hỗ trợ 50% chi phí mua giống và vật tư thiết yếu sau nghiệm thu, hỗ trợ 01 vụ hoặc 01 chu kỳ, nhưng hỗ trợ không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất và không quá 3.000 triệu đồng/liên kết”*

Năm 2022: Căn cứ vào điều kiện thực tiễn và kiến Nghị của các HTX, đơn vị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực huyện Yên Thế tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi nội dung này và có Văn bản góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về rà soát, đánh giá hiệu quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023-2026. UBND huyện đã tiếp tục đề xuất phương thức hỗ trợ theo hướng giảm khó khăn cho các HTX tham gia chuỗi, cụ thể: ***Phương thức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ giống, vật tư (Điều 4) theo từng vụ/lứa sản xuất, nuôi trồng sau khi có văn bản nghiệm thu; các nội dung hỗ trợ còn lại (tại các Điều 2, 3, 5 và 6) hỗ trợ 01 (một) lần sau khi có văn bản nghiệm thu.***

Trong thời gian tới khi được HĐND tỉnh thông qua nội dung sửa đổi UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời.

5. Hợp tác xã nông nghiệp Mộc Sơn:

5.1. Trên diện tích 3ha đưa vào trồng cỏ của các hộ thành viên, hiện nay HTX có 30 con trâu, bò thương phẩm; hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi Dê thương phẩm với 350 con trở lên, quy mô chăn nuôi ngày càng mở rộng, nhu cầu thu gom các nguyên vật liệu: Thu gom cỏ, ngô, cám, gạo... phục vụ chăn nuôi rất lớn. Trong khi đó, hợp tác xã nông nghiệp Mộc Sơn chưa có kho, xưởng để thu gom nguyên liệu và sơ chế, chế biến thức ăn cho gia súc nên rất khó khăn. Hiểu rõ yêu cầu này nhưng đơn vị lại khó có thể thực hiện được vì khó tiếp cận được nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng do HTX không có tài sản thế chấp (đây là rào cản lớn HTX đang gặp phải)

Trả lời: Hiện nay, Agribank Yên Thế đã cho vay số tiền 1,14 tỷ đồng, đứng tên cá nhân ông Nguyễn Ngọc Lan (là Giám đốc HTX).

5.2. HTX mới thành lập năm 2020 nên trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế, thiếu linh hoạt trong điều hành sản xuất, kinh doanh

Trả lời:

Để giúp các HTX trên địa bàn huyện nâng cao công tác quản lý, điều hành và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Hằng năm UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho HTX trên địa bàn, cụ thể:

Năm 2022 UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn, thời gian 05 ngày.

Năm 2023 UBND huyện đã phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX nông nghiệp năm 2023, thời gian từ ngày 21/3 đến hết ngày 24/3/2023.

Tiếp thu ý kiến của HTX, thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh hằng năm tổ chức các lớp tập huấn cho HTX trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của các HTX.

5.3. HTX đang gặp nhiều khó khăn trong khâu marketing để tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong khi đó, việc tiếp cận thị trường thông qua hoạt động marketing được xem là yêu cầu bức thiết sống còn của sản xuất kinh doanh.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của HTX, UBND huyện sẽ kiến nghị các sở, ngành liên quan tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực marketing, sự nhạy bén trong tiếp cận thị trường. Đồng thời, giao phòng chuyên môn thường xuyên cùng tham gia với đại diện các HTX tại các buổi tập huấn, phổ biến kiến thức được tổ chức bởi Sở ngành tỉnh. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đưa các sản phẩm của doanh nghiệp để tham gia các hội nghị, triển lãm trưng bày, quảng bá sản phẩm, giúp các doanh nghiệp

trên địa bàn huyện mở rộng thị trường cũng như tạo các mối liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đề nghị các HTX cần chủ động nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

5.4. Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, nhà kho cho HTX để có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm nhằm kết nối tiêu thụ, quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Trả lời:

- Đối với nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, nhà kho cho HTX:

+ Nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm thực hiện theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh, căn cứ Văn bản số 119/PTNT-DC, ngày 26/8/2022 Chi cục PTNT - Sở Nông nghiệp và PTNT . UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai văn bản rà soát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ, sau khi rà soát Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp và có Văn bản số 161/NN-KTTT ngày 8/9/2022 về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ phát triển hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp thực hiện trong các năm từ 2023-2025 trên địa bàn huyện, trong đó đã đề xuất 5 HTX trên địa bàn.

Ngày 26/10/2022, Chi cục PTNT - Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra tại 05 HTX đã đăng ký nhu cầu để rà soát các điều kiện hỗ trợ, đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT chưa có văn bản thông báo kết quả rà soát.

Tiếp thu ý kiến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện phối hợp với các đơn vị của Sở để thực hiện các nội dung tiếp theo quy định.

- Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán các sản phẩm nhằm kết nối tiêu thụ, quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh:

+ Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công thương, Quyết định về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020;

+ Thực hiện Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Năm 2020 huyện Yên Thế được phê duyệt hỗ trợ 01 điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của HTX Nông nghiệp Xanh Yên Thế có địa chỉ tại TDP Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương .

Năm 2022, Sở Công Thương đã hỗ trợ 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại điểm du lịch cộng đồng bản Ven, xã Xuân Lương.

Năm 2023, Sở Công Thương chưa có kế hoạch hỗ trợ.

6. HTX tổng hợp Đồng Kỳ, có ý kiến: Địa hình xã rộng, dân cư không tập trung, nên bán kính cấp điện rộng đường dây dẫn điện dài, sản lượng điện chưa cao

Trả lời: Theo điều 11 Luật Điện lực ngày 03/12/2004 “Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện”. **Do đó, đề nghị HTX tổng hợp Đồng Kỳ có trách nhiệm đầu tư, kiến nghị với Công ty điện lực nghiên cứu, đầu tư xây dựng trạm biến áp tại thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ để đảm bảo điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.**

7. HTX thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng:

7.1. Nhà để rác và nhà để lò đốt rác hiện nay như để ngoài trời vì mái tôn hỏng hoàn toàn các bộ phận thiết bị (Thiết bị điện) và lò đốt rác hiện nay đang để ngoài trời mưa nắng rất nhanh hỏng và cháy nổ (đơn vị không tháo được thiết bị phun dầu đốt rác vì năm 2021 huyện Yên Thế đã đầu tư 86.000.000 đồng để làm mới hệ thống trên và hiện nay trong thời hạn bảo hành của bên lắp đặt) HTX đã lắp camera để bảo vệ nhưng mùa mưa bão HTX đã phải cắt Hệ thống điện phòng cháy nổ, do vậy không trông nom thiết bị được, HTX đã kiến nghị rất nhiều lần lên cấp xã, cấp huyện đến nay vẫn không được giải quyết.

Hiện nay mùa mưa bão đã đến do vậy rác thu về không thể đốt được (nếu đốt được thì phải tốn rất nhiều công và dầu đốt) vì vậy rất ảnh hưởng tới kinh tế của doanh nghiệp. HTX kiến nghị các cấp cấp kinh phí làm lại toàn bộ mái nhà lợp bằng PIBORD Xi Măng thay cho bằng tôn thép. Vì mái nhà quá cao (trên 7 mét) mà mái vẩy ra ngoài chỉ có 1 mét do vậy khi có mưa bão gió hất vào bộ phận lò và các thiết bị điện và làm ướt toàn bộ rác chuẩn bị cho vào đốt. Vậy HTX đề nghị nới rộng mái vẩy ra hoặc be kín toàn bộ nhà để tránh mưa hất (như nhà đốt rác của Thị trấn Nhã Nam - huyện Tân Yên) thì mới đảm bảo.

Trả lời: Toàn bộ khu mái nhà phân loại, phơi rác của khu xử lý rác An Thượng được lợp mái tôn từ nguồn vốn đầu tư công theo chương trình xây dựng công trình khu xử lý rác thải đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới của xã An Thượng. Năm 2021, khu xử lý rác thải xã An Thượng đã được bố trí số tiền là 86.363.000 đồng từ ngân sách sự nghiệp môi trường để sửa chữa các thiết bị của lò đốt rác công nghệ;

Đối với khu vực nhà phân loại rác, sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức khảo sát và lập dự toán đã trình và được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa khu xử lý rác thải sinh hoạt xã An Thượng, huyện Yên Thế; đến nay, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Yên Thế đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định.

7.2. Bãi chôn rác đã hết vẩy đề nghị cấp cho bãi chôn khác

Trả lời: Đối với công trình khu xử lý rác thải xã An Thượng với diện tích mở rộng khu xử lý là 0,3ha đã được phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế và Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Thế, đề nghị UBND xã An Thượng thực hiện các quy trình thủ tục thu hồi đất, mở rộng khu xử lý rác thải theo trình tự quy định.

7.3. Đề nghị đánh giá lại đơn giá chôn rác, đơn giá chôn 1 tấn rác hiện nay chỉ có giá 49.339 đồng là quá thấp.

Trả lời: Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo hình thức chôn lấp hiện nay áp dụng theo đơn giá tại Phụ lục số 2 - Đơn giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đơn giá áp dụng công nghệ xử lý chôn lấp tại bảng trên là đơn giá vận hành bãi chôn lấp, chưa bao gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Tiếp thu ý kiến của đơn vị, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị đề xuất UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét sửa đổi, tuy nhiên đến nay chưa có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất theo quy định.

7.4. Đề nghị cấp cho đơn vị một trụ sở riêng

Trả lời: Hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại khoản 4 điều 24 Luật HTX năm 2021 quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX, như sau:

“4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này”.

Tại Điều 26 Luật HTX quy định:

“Điều 26. Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số: 2400905085 ngày 03/02/2021 của HTX Thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng địa chỉ trụ sở chính của HTX đã đăng ký trụ sở tại: “Thôn Đồng Bục, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”. HTX Thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng đăng ký thành lập có con dấu chữ ký và tư cách pháp nhân riêng có vốn độc lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020. Không có quy định cơ quan nhà nước phải bố trí trụ sở riêng cho HTX hoạt động. Vì vậy ý kiến đề

ng nghị của HTX Thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng là không có căn cứ để giải quyết.

7.5. Đơn vị mới đi vào hoạt động, rất khó khăn về kinh tế nên đề nghị miễn thuế từ 1-2 năm vì doanh nghiệp chỉ thu gom và xử lý rác trả lương cho công nhân

Trả lời: HTX Thu gom và xử lý rác thải được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế như sau:

- Thuế GTGT:

Quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt không thuộc trường hợp là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (thuế VAT), thuế suất 0% và thuế suất 5%. Theo đó, đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế VAT là 10%.

Quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ghi nhận hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng như sau: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thuộc đối tượng áp dụng chính sách giảm thuế VAT áp dụng mức thuế suất là 8%, giảm 2% so với trước đây.

- Thuế TNDN:

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường

Thuế TNDN: Ưu đãi là 10% trong 15 năm đầu khi đầu tư thực hiện dự án, và mức thuế suất này sẽ được tính liên tục từ khi doanh nghiệp có doanh thu từ dự án. Được miễn 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

- Thuế SĐDPNN, tiền thuê đất:

Hiện tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực và thay thế bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Trong đó, Dự án đầu tư Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 83/2016/TT-BTC, dự án đầu tư “Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung” thì sẽ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Căn cứ khoản 7 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê thì dự án thuộc ngành nghề xử lý chất thải sẽ được miễn tiền thuê đất 11 năm sau khi miễn 3 năm thời gian xây dựng cơ bản. Trường hợp Dự án thuộc ngành nghề trên và thực hiện tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn thì được miễn 15 năm.

Kết luận: Ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung là ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và các một số chính sách khác của Nhà nước. Không có quy định được miễn các loại thuế trong 1-2 năm.

7.6. Đề nghị được vay vốn mua một số máy móc phục vụ công việc (Mua xe gom rác, máy xúc chôn rác,...)

Trả lời: Agribank chi nhánh huyện Yên Thế đang tiếp cận và hướng dẫn HTX về các điều kiện, thủ tục vay vốn. Đến thời điểm hiện tại Agribank chưa nhận được đề nghị vay vốn của HTX.

8. HTX Được liệu Thiện Tâm Yên Thế:

8.1. Mức vay cần đáp ứng theo nhu cầu đầu tư của HTX theo dự án đầu tư, thời hạn từ 5 đến 7 năm trở nên, lãi suất thấp (huyện và ngân hàng có cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất) được như vậy thì HTX mới phát triển được. Hiện nay đã có một số HTX tiếp cận vốn vay của tỉnh mức vay tối đa 2 tỷ, thời hạn vay là 3 năm nhưng mỗi năm phải đáo hạn thì mới được vay tiếp vậy cơ chế này cần thay đổi

Trả lời: Đối với thời hạn vay từ trên 5 năm là thuộc đối tượng vay dài hạn. Trường hợp HTX có dự án thuộc đối tượng vay dài hạn thì Agribank vẫn cho vay bình thường. Hiện nay Agribank đang thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

8.2. Thế chấp tài sản cho khoản vay nhà nước định giá tài sản quá thấp chỉ bằng 20% giá thị trường dẫn đến người vay vốn được quá ít (như thế chấp bằng GCNQSDĐ) ngân hàng cần có cơ chế tín chấp cho các HTX, thế chấp nhà xưởng.

Trả lời: Căn cứ theo Quy định số 2929/QĐ-NHNo-TD ngày 31/12/2021 về Quy định Bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng thì Agribank nhận tài sản là GCNQSDĐ và định giá tài sản bằng nhiều phương pháp trong đó có phương pháp: Xác định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá khi cấp tín dụng, cụ thể là xác định theo giá thị trường đối với đất. Vì vậy HTX có thể thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá, định giá tài sản.

8.3. HTX vay tiền để mua đất sản xuất (tích tụ đất đai), đất xây dựng nhà xưởng tỉnh, huyện và ngành chuyên môn cần tạo điều kiện đưa vào đối tượng được vay.

Trả lời: Theo quy định hiện nay, đối tượng này không thuộc đối tượng vay vốn của Agribank.

8.4. Đề nghị có cơ chế hỗ trợ các HTX đã có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Trả lời: Đối với nội dung hỗ trợ các HTX đã có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, đang thực hiện theo điểm h, khoản 2, Điều 13 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022, Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó năm 2022, trên địa bàn huyện có 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên (trong đó có 1 đạt chứng nhận OCOP 4 sao), với mức hỗ trợ cụ thể: Sản phẩm đạt 3 sao là 6 triệu đồng/sản phẩm; Sản phẩm đạt 4 sao là 8 triệu đồng/sản phẩm (UBND tỉnh đã tổ chức trao thưởng tại Hội nghị Tổng kết chương trình OCOP 2022, triển khai năm 2023).

Hiện nay, UBND tỉnh đã dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026.

Tiếp thu ý kiến của HTX, sau khi UBND tỉnh có các văn bản triển khai, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trên đây là Báo cáo trả lời, giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị đối thoại năm 2023 và tiến độ thực hiện năm 2022 của UBND huyện Yên Thế. Các nội dung chưa được giải đáp thỏa đáng hoặc còn những vấn đề mới phát sinh, đề nghị các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình cá nhân tiếp tục có ý kiến trao đổi, phản ánh để cùng tháo gỡ giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng thuận lợi, phát triển và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các doanh nghiệp, HTX;
- Các cơ quan, đơn vị tham gia giải đáp ý kiến;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sơn